



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด แนว หน้า ไทยโพสต์ ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ ch3thailand เว็บไซต์ข่าวสด ไทยรัฐ</p>	<p><b>พระราชพิธีบรมราชาภิเษก</b></p> <p>-เสนอข่าว จังหวัดต่าง ๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดกรวย ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดต่าง ๆ มีการกางเต็นท์ ตั้งโรงครัวพระราชทาน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร</p> <p>นพ.สามารถ ติระศักดิ์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้จัดทีมแพทย์และพยาบาล รดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำรถ ร่วมเดินทางกับคณะประชาชน ที่เดินทางไปเฝ้าฯรับเสด็จเสียบพระนคร ที่กรุงเทพฯ</p> <p>-เสนอบทความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมชนกนาถและพระราชชนนี ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพไว้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ จึงทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมาก กระทั่งมีพระราชดำริให้ก่อสร้างรพ.สมเด็จพระยุพราช 21 แห่งขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งยังทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรพ.อย่างสม่ำเสมอ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อสามารถให้บริการที่ดีแก่ประชาชน</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุ ประชาชน</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายจรรพพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้ศึกษาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ จึงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางหลักเกณฑ์พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้ต่อยอดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการนำกัญชาไปใช้อย่างถูกวิธี</p> <p>ด้านนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกัญชาของต่างประเทศ เพื่อรองรับการทำ มอก.กัญชาของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การนำกัญชามาใช้ทาง การแพทย์ต้องพิจารณาทั้ง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งการนำกัญชามาใช้กับผู้ป่วยควรได้ประโยชน์หากมีความเสี่ยงต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สยช. กล่าวว่า สยช.ได้ศึกษาการเกิดโรคทางจิตเวชในผู้ป่วยที่ใช้กัญชาเป็นยาเสพติดหลักที่เข้ารับการรักษาในสถานบำบัดรักษาเสพติดของรัฐ 6 แห่ง ได้แก่ สยช. รพ.ธัญญารักษ์ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา และปัตตานี จำนวน 1,170 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี (2553 – 2559) พบว่า ผู้ป่วยเสพติดกัญชามีการเกิดโรคจิตเวชสูงถึงร้อยละ 72.3 รองลงมาคือ โรคจิต อารมณ์แปรปรวน และวิตกกังวล ตามลำดับ</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ไอคิวเด็กไทย</b></p> <p>-เสนอบทความ สสส. ร่วมกับ สธ. มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เครือข่ายคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏ และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคจัดประชุม "สานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา" เพื่อจัดการความรู้ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาโดยชุมชนท้องถิ่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษก สธ. ระบุว่า ปัจจุบันมีนโยบายการวัดไอคิวเด็กเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และสามารถทราบช่องว่างของปัญหา ปัจจุบันเด็กไทยมีไอคิวเฉลี่ย 98.23 แม้ว่าใกล้ 100 แต่มีน้อยจังหวัดที่มีเด็กไอคิวเกิน 100 ขณะที่จังหวัดที่มีเด็กไอคิวต่ำกว่า 100 มีครอบคลุมทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องจัดการทั้งนโยบายในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และยังพบว่า อัตราการตายของแม่ก่อนคลอดไปจนถึงแม่ที่คลอดลูกแล้วในเดือนแรกๆ มีไม่น้อย และมีแม่ที่เข้าไม่ถึงการดูแล 4 กระทรวง คือ พม. สธ. มท. และศธ. จึงหารือกันและนำประเด็นการศึกษา สุขภาพ และสิทธิเข้ามาบูรณาการร่วมกัน นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าแม่ไทยมีปัญหาซึมเศร้ามากกว่า 15% ส่งผลให้น้ำนมพร่อง เด็กไทยอยู่ในภาวะขาดสารอาหารเรื้อรัง โดยเฉพาะในช่วง 5 ขวบแรก ฉะนั้นคนเป็นแม่ต้องมีสิทธิฝากท้อง มีสิทธิดูแลครรภ์ได้เต็มที่ มีสิทธิได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้าหรือขาดไอโอดีน มีสิทธิได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนมีสิทธิได้รับโพลีแกมมา ซึ่งมียุทธศาสตร์สนับสนุนแล้ว แต่รอการขับเคลื่อนจากชุมชน</p>
เดลินิวส์	<p><b>วันคุ้มครองผู้บริโภค จ.ขอนแก่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค จ.ขอนแก่น โดย สคบ. ขอนแก่นและศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น ได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป พร้อมรณรงค์ให้ความรู้สิทธิผู้บริโภคเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม เช่น สสจ.ขอนแก่น สนง.พาณิชย์ สำนักงานเกษตรฯ เป็นต้น</p>
ข่าวสด	<p><b>ปิดศูนย์ผู้ป่วยยากไร้ศรีสะเกษ</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่นายรัฐพงศ์ ประศรีพัฒน์ เปิดศูนย์ผู้ป่วยยากไร้ศรีสะเกษ รับผิดชอบผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้และไม่มีญาติ มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในความดูแล 8 คน ค่าใช้จ่ายได้มาจากเงินบริจาค ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้ว โดย สสจ.ศรีสะเกษจะให้ปิดศูนย์เนื่องจากไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น หากจะปิดจะต้องมีแนวทางช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง</p>
เฟซบุ๊ก “อามร บรรจง”	<p><b>ชื่นชม รพ.บุรีรัมย์</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “อามร บรรจง” โพสต์ข้อความพร้อมภาพ ชื่นชมเจ้าหน้าที่ รพ.บุรีรัมย์ ดูแลคนไข้ด้วยความเมตตา ให้คำแนะนำด้วยน้ำเสียงถ้อยคำไพเราะ</p>
เว็บไซต์ข่าวสด	<p><b>รพ.เอกชนให้เลือดทำผู้ป่วยติดเชื้อ HIV</b></p> <p>-เสนอข่าว นางรัตตินันท์ จิน เปิดเผยว่า ลูกชายป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ตั้งแต่ 9 ขวบ พาไปรักษาที่รพ.เอกชนชื่อดัง หมดค่ารักษาไปเกือบ 7 ล้านบาท โดยหลังให้เลือดครั้งที่ 12 ลูกมีอาการทรุด ไข้ขึ้น แพทย์แจ้งว่ามีวัณโรคแทรก และต่อมาจึงทราบว่าติดเชื้อ HIV ซึ่งรพ.แจ้งว่าจะรับผิดชอบรักษาให้ตลอดชีวิต โดยไม่ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และใช้ประกันจากบริษัทผู้ป้อนที่บิดาทำงานอยู่ แต่หลังจากบริษัทประกันรู้ก็ไม่ให้ใช้สิทธิอีก เมื่อกลับไปรักษาที่รพ. ได้รับแจ้งว่าให้รักษา 30 บาท ถ้าไม่ไหวค่อยมาที่รพ. จึงอยากให้รพ.รับผิดชอบมากกว่านี้</p>
เดลินิวส์	<p><b>เชื้ออีโบลาระบาดในคองโก</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ออกแถลงการณ์ว่า ผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบล่าซึ่งระบาดครั้งใหญ่เมื่อเดือน ส.ค. ปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ราย ผู้ป่วยสะสมมากกว่า 1,500 ราย ส่วนใหญ่พบที่จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับยูกันดา ขณะที่ นพ.ไมเคิล ไรอัน ผอ.โครงการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ได้ลำเลียงวัคซีนและบุคลากรเข้าสู่พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในคองโกเป็นเหตุให้กระบวนการล่าช้าและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น	<p><b>โรคหัดระบาดในเนเธอร์แลนด์</b></p> <p>-เสนอข่าว ก็อร่า ประเทศปกครองตนเองในทะเลแคริบเบียน ภายใต้ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เผยว่า จะใช้มาตรการเฝ้าระวังทุกอย่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหัด หลังผู้โดยสารคนหนึ่งบนเรือสำราญฟรีวินส์ ป่วยเป็นโรคหัด ซึ่งเรือลำนี้มีผู้โดยสารราว 300 คน ออกจากเกาะเซนต์ลูเซียในทะเลแคริบเบียนกลับถึงท่าเรือก็อร่าเมื่อวันที่ 15 และจอดอยู่ในพื้นที่ซึ่งประชาชนไม่สามารถขึ้นเรือได้ ในแถลงการณ์ระบุมาตรการที่จำเป็นรวมถึงการฉีดวัคซีนผู้โดยสารบนเรือ และมีรายงานว่าผู้โดยสารที่เคยฉีดวัคซีนหรือเคยเป็นโรคหัดมาแล้วเท่านั้นถึงจะได้รับอนุญาตให้ลงจากเรือได้</p>

